

# ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/ ๑๗



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสามัญขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๓๙๕

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสามัญขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้ว เห็นชอบเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสามัญขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด เนื่องจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย (Legal Metrology) และภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมายนั้น จะมีผลกระทบโดยตรงในการทำให้ปริมาณสินค้าที่ซื้อขายถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทำให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเป็นโอกาสให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านทางผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (International Organization of Metrology, OIML) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ อันเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีประสบการณ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในอนุสัญญาเมตริกซ์ ซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Metrology) ที่มีลักษณะและโครงสร้างเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การเป็นสมาชิกสามัญของสนธิสัญญาดังกล่าวนี้นี้ จะก่อให้เกิดข้อผูกพันในการอนุมัติรื้อถอนและนำเข้าข้อกำหนดทางวิชาการ และข้อกำหนดทางเทคนิค เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา นอกเหนือจากนั้น ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวนี้นี้ยังได้มีการจัดตั้งข้อตกลงยอมรับร่วมกัน OIML - Mutual Acceptance Arrangements: OIML - MAA ขึ้นด้วย (ลักษณะเดียวกับที่มีการจัดตั้ง CIPM - Mutual Recognition Arrangement: CIPM - MRA ภายใต้อนุสัญญาเมตริกซ์) เพื่อเป็นกลไกในการพิสูจน์ความเท่าเทียมทางมาตรวิทยาของความสามารถขององค์กรมาตรวิทยาเชิงกฎหมายของสมาชิก OIML - MAA อันจะนำไปสู่การยอมรับร่วมกันในผลการประเมินและเห็นชอบแบบของเครื่องมือวัด (Type evaluation and approval of measuring instrument) ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญา

/ระหว่างประเทศ ...

ระหว่างประเทศดังกล่าวนี้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยในอนุสัญญาต้องมีแผนพัฒนาความสามารถทางวิชาการของหน่วยงานและต้องได้รับการสนับสนุนทางนโยบายและงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามภารกิจตามอนุสัญญาและสามารถพัฒนาความสามารถทางวิชาการของหน่วยงานจนได้รับการยอมรับตาม OIML - MAA

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๕๖๗

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๕๓๘

E-mail jindamas@most.go.th